



Wallpaper*



ศิลปะและเทคนิคความสำคัญลงไปทันที โดยเฉพาะเมื่อบวกกับความจริงที่ว่าเหล่าบรรดานักผู้นั่งไม่ได้ออกกำลังกายที่บ้านเรา

ล่าสุด Seminyak ได้มีโอกาสดูบ้านริสอร์ทหรูแห่งใหม่ที่ใช้ชื่อจำง่าย แต่มีความหมายลึกซึ้งถึงที่มาที่ไปว่า Space at Bali ที่บอกถึงความหมายก็เพราะ Space at Bali มีการใช้พื้นที่ภายในตัวริสอร์ทได้นำสนใจ อย่างแรกเลยคือภายในริสอร์ทเป็นที่ตั้งของพูลวิลล่าจำนวน 6 หลัง และเรพซันด้านหน้าขนาดเล็กเท่านั้น ไม่มีพื้นที่สาธารณะอื่นๆ นอกเหนือไปจากนั้น ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร สระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำ แต่พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เข้าไปทั้งหมดคือจะให้ความสำคัญลงไปทันที เพราะ Space at Bali ซดเซย์กับแขกที่มาพักทุกคนเสียยิ่งกว่าคุ้ม โดยพูลวิลล่าแต่ละหลังนั้นจัดเป็นพูลวิลล่าตัวจริงเสียงจริง เพราะมีทั้งบ้านพักหลังใหญ่ 2 ห้องนอน ห้องนั่งเล่นรับประทานอาหาร ห้องครัว และสระว่ายน้ำส่วนตัวพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สนามหญ้า ตกแต่งด้วยต้นไม้เขียวครึ้มและสามารถนอนอาบแดดได้บนเตียงนุ่มสบาย ศาลาทรงกลม และสระว่ายน้ำขนาดใหญ่กลางแจ้งสนามหญ้าที่แทบไม่เคยพบในพูลวิลล่าที่ใดมาก่อน นอกจากนี้เมื่อมีอุปกรณ์ในห้องครัวครบครันและพื้นที่ภายในพูลวิลล่ามากมายเลยขนาดนี้ Space at Bali ก็ยังมีบริการ in-house dining ที่มีเชฟฝีมือดีมาปรุงอาหารและลิฟท์ให้คุณรับประทานท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่ต่างอะไรไปในบ้านอาหารหรู รวมถึงยังมี butler คอยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง หรือตามแต่ความต้องการของแขก แคมสำหรับสุนัขมีพื้นที่ต้องการบรรยากาศสุดโรแมนติก ทางริสอร์ทยังสามารถเช่ารถและสระว่ายน้ำเพิ่มเติมไปด้วยดอกไม้

และแสงเทียนวิบวามให้ได้สวีทกันอย่างเป็นส่วนตัวสุดๆ อีกด้วย ทั้งหมดที่ว่ามานี้เองก็คือความหมายแรกๆ ของ space ที่หมายถึงพื้นที่กว้างขวางเป็นส่วนด้วยอย่างสุดพิเศษ จนคุณจะไม่อยากก้าวเท้าออกไปจากนอกตัวพูลวิลล่าเลย

Space ยังน่าจะหมายถึงไปถึงพื้นที่กว้างขวางของ Space at Bali ที่หาไม่ได้ง่ายๆ เลยในใจกลางย่านสุดฮอตของ Seminyak นอกจากนั้นแม้จะตั้งอยู่ใจกลางย่านไฮเอนต์ที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกไปทางสมัยใหม่มากกว่าความเป็นที่ทันสมัยในส่วนอื่นๆ ของเกาะ แต่ที่ Space at Bali เราจะได้ทั้งบรรยากาศที่สงบและความเป็นส่วนตัวที่โดดเด่นตรงเอาตัวเองมาอยู่แบบพื้นที่และตัววิลล่าเลยที่โดดเด่นตรงหลังคาขนาดใหญ่ที่มั่งด้วยวัสดุธรรมชาติ เหมือนกับหมวกปีกกว้างที่สวมอยู่บนศีรษะ การออกแบบให้วิลล่ามีหลังคาเป็นทรงหมวกขนาดใหญ่สามารถเชื่อมโยงไปถึงความเชื่อในเรื่องสถาปัตยกรรมของชาวบาหลีสี่เปียบให้หลังคาบ้านเป็นเสมือนศีรษะ ส่วนตัวบ้านคือร่างกาย ตามหลักความสมดุลทางศาสนาฮินดู อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่อยู่ในกรอบประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของบาหลีสี่คือ space อีกนั่นแหละ เพราะพื้นที่ภายในพูลวิลล่าหลังใหญ่ที่กว้างขวางมากนั้นคล้ายคลึงกับ Bali house compound หรือบ้านแบบประเพณีของชาวบาหลีสี่ที่แบ่งออกเป็นพาววิลเลียนหลายๆ หลังบนพื้นที่กว้าง และก็มีมีการเปิดพื้นที่จากภายในสู่ภายนอกเพื่อรับลมธรรมชาติที่สดชื่นอย่างเต็มที่

แต่ในขณะเดียวกันกับความคิดของชาวบาหลีสี่ Space at Bali ก็ยังมีส่วนผสมของความร่วมสมัยเข้ามาได้อย่างลงตัว อย่างผนังปูนเปลือย เพอร์นิเจอร์เครื่องอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งงานออกแบบที่เท่ทันสมัยไปจนถึงโมริโอก็อย่าง

งานตกแต่งห้องต่างเล็กๆ บนผนังระหว่างครัวและห้องนั่งเล่น และบนชั้นลอยเหนือห้องนั่งเล่นที่จัดเป็นพื้นที่รับลมสุดชิล มีเตียงทรงกลมสีสดใสดุด้วยมุ้งบางๆ ให้ความรู้สึกสุดผ่อนคลายและมีสไตล์ไปในเวลาเดียวกันสุดท้ายอีกอย่างที่ต้องบอกว่าคุณจะหาความเป็นบาหลีสี่มาปรับให้ร่วมสมัยได้อย่างน่าคิดก็คือ วิลล่าทั้ง 6 หลังที่เรียงต่อกันไปในแนวยาวนั้นสามารถเปิด-ปิดเชื่อมต่อกันได้ด้วยประตูไม้บานใหญ่ ทำให้แขกแต่ละวิลล่ามีพื้นที่แยกออกจากกันอย่างส่วนตัว แต่หากมาเป็นกลุ่มเดียวกันก็สามารถเดินไปหาสู่งกันได้ง่ายๆ ไม่ต่างอะไรกับบ้านของชาวบาหลีสี่ที่ใช้กำแพงเตี้ยเพื่อให้อากาศที่นิ่งที่ปลูกบ้านอยู่ในพื้นที่เดียวกันพูดคุยกันได้เพียงแค่เงาเงาหน้าเข้ามากำแพงเตี้ยๆ มาเท่านั้นเอง

หากคุณมีแผนจะไปเยือนบาหลีสี่เพื่อชมศิลปวัฒนธรรมที่งดงามของเขาครั้งหน้า และก็อยากจะใช้เวลาพักผ่อนในพื้นที่สุดพิเศษอันเป็นส่วนตัว ที่ๆ คุณยังจะได้ความสะอาดสบายแบบร่วมสมัย แต่ก็ยังมีกลิ่นอายอันโดดเด่นของบาหลีสี่ปนอยู่อย่างกลมกล่อม ก็คงจะรู้แล้วว่าพื้นที่ที่คุณจะสามารถเรียกได้ว่า "พื้นที่ของคุณ" นั้น คือที่ไหน *

Space at Bali Villas
 Jl. Drupadi 8, Seminyak, Bali, Indonesia;
 tel. +62 361 731 100, www.spaceatbali.com
 Special offer during February - April 2009:
 \$350 สำหรับพูลวิลล่า (สามารถรองรับได้ 6 คน),
 อาหารเช้า, airport transfer, service charge, tax